



ที่ มท ๐๐๑๙ /ว ๕๐๔๕

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร  
ถนนวิวิธสุรการ มท ๕๙๐๐๐

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ให้เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มท ๐๐๑๙/ว ๓๙๑๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศจังหวัดมุกดาหาร รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ให้เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ตามที่จังหวัดมุกดาหาร ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

จังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ให้เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) จึงขอให้อำเภอได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภกร มูลสุวรรณ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  
ฝ่ายอำนวยการ  
โทร. โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๑๔๘๒



กรมการพัฒนาชุมชน :เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔



ประกาศจังหวัดมุกดาหาร

เรื่อง รายชื่อ เลขประจำตัวสอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ตามที่ จังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมมโนรมย์ ชั้น ๑ ตึก ๕ โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นั้น

บัดนี้ จังหวัดมุกดาหาร ได้ประมวลผลคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความใน ประกาศจังหวัดมุกดาหาร ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) และประกาศจังหวัดมุกดาหาร ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อ และเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ (เอกสารแนบ)

๒. ให้ผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยให้รายงานตัวก่อนเข้ารับการประเมิน (สัมภาษณ์) ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และเมื่อรายงานตัวแล้วให้รออยู่ภายในสถานที่ที่กำหนดไว้ เพื่อรอเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ และทยอยเรียกตัวเข้าไปรับการสัมภาษณ์

๓. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ให้ผู้เข้ารับการประเมิน ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๓.๑ แต่งกายด้วยชุดสุภาพ เหมาะสมตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๓.๒ สิ่งที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดรับรายงานตัว

ประกอบด้วย

๑) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจน

๒) บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัครสอบที่จังหวัดมุกดาหารออกให้

๓.๓ หากผู้ใดไม่มามีรายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมิน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งตามประกาศฉบับนี้ ก็จะไม่มีการแต่งตั้งให้เป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

/๓.๔ ปฏิบัติ...

๓.๔ ปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบโดย  
เคร่งครัด ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และวิธีการตามประกาศนี้ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมิน  
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

ทั้งนี้ กรรมการพัฒนาชุมชน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ละจังหวัด ให้ทราบ  
ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน <http://www.cdd.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒



(นายศุภกร มูลสุวรรณ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร